

CƯỚI VỢI TRƯỚC KHI "HÓA ĐÁ"

Một phụ nữ trẻ người Anh đã yêu cầu bạn trai tổ chức gặp lễ thành hôn cùng mình để cô có thể hoàn thành giấc mơ đứng trước bàn thờ Chúa nói lời đính ước trước khi chứng bệnh hiếm gặp khiến cô trở nên bất động.

Theo tờ Daily Mail, Rachel Winnard, 26 tuổi ở Rochdale, Greater Manchester, Anh mắc một hội chứng gây suy nhược cơ thể hiếm gặp có tên gọi Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP - chứng loạn sản xơ hóa xương ác tính). Việc mắc bệnh đồng nghĩa với viễn cảnh các cơ bắp, gân và dây chằng của cô sẽ từ từ chuyển hóa thành xương.

Rachel Winnard. Ảnh Dailymail

Rachel lần đầu tiên được chẩn đoán mắc chứng FOP khi cô lên 12 tuổi. Bất kỳ chấn thương nhỏ nhất nào cũng có thể gây ra sự bùng nổ vì cơ chế điều chỉnh cơ thể của Rachel sẽ khiến xương phát triển ở những nơi đáng lẽ chỉ dành cho cơ và các mô khác.

Chứng bệnh đang dần dần gây cứng hóa toàn bộ cơ thể của Rachel và cô hiện đã không thể nâng tay lên cao quá đầu và phải đi giày cao gót ở mọi thời điểm vì không thể duỗi thẳng chân.

Ước tính trên thế giới hiện có không đầy 500 người bị mắc chứng FOP - căn bệnh hiện vô phương cứu chữa. Rất nhiều người bệnh thường phải đối mặt với quyết định đầy đau đớn: chọn đứng hay ngồi cho suốt phần đời còn lại của mình khi căn bệnh tiến triển.

Tuy nhiên, Rachel đã nhất quyết thực hiện điều quan trọng nhất cuộc đời mình trong khi cô còn có thể cử động tốt. Ngày 29/2/2008, cô đã đề nghị bạn trai - Paul, 30 tuổi, cưới mình. Mãi đến gần đây, cặp đôi này mới tổ chức hôn lễ chính thức gần nhà riêng của họ ở Rochdale khi Rachel còn có thể đi tới trước bàn thờ Chúa nói lời đính ước.

Vợ chồng Rachel chụp ảnh lưu niệm cùng người thân trong ngày cưới của mình.

Ảnh: Dailymail

Hiện tại, vợ chồng Rachel đang có ý định chống lại lời khuyên của các bác sĩ bằng cách thử sinh con, mặc dù việc mang thai có thể tăng thêm các nguy cơ đối với những người mắc bệnh FOP. Các bác sĩ của Rachel đã khuyến cáo, cô không nên sinh nở vì việc đó có thể làm tăng tiến căn bệnh của cô và khả năng đứa con do cô sinh ra cũng mắc chứng FOP giống mẹ là 50/50.

Rachel từng bị sẩy thai hồi đầu năm ngoái nhưng vợ chồng cô vẫn hy vọng sẽ sớm sinh được một đứa con để cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc bất chấp các rủi ro.